

Số: /BC-UBND

Xuân Hà, ngày tháng năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả tình hình thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn phường Xuân Hà năm 2019**

Thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2019 của UBND quận Thanh Khê về ban hành danh mục nhiệm vụ trọng tâm giao cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường thực hiện trong năm 2019. UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 về việc triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn phường năm 2019. Qua 01 năm triển khai, tổ chức thực hiện, UBND phường Xuân Hà báo cáo kết quả triển khai cụ thể trên địa bàn phường như sau:

#### **I. NHIỆM VỤ 1:**

**Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè, tình trạng chèo kéo khách, sử dụng loa di động công suất lớn gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.**

**Lập lại trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trên 02 tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Hà Huy Tập.**

##### **1. Công tác chỉ đạo điều hành**

- Hướng ứng năm “Trật tự xã hội và mỹ quan đô thị” gắn với thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU và Đề án chương trình thành phố 4 an, Căn cứ kế hoạch đã được ban hành, UBND phường đã tập trung các nguồn lực về con người, kinh phí, phương tiện quyết liệt triển khai thường xuyên, liên tục về kiểm tra, duy trì lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị; tổ chức các đợt ra quân cao điểm trên toàn phường, trọng tâm lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường trên địa bàn phường.

- Ngay từ đầu năm, UBND phường đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện năm “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị” trên địa bàn phường đến toàn thể cán bộ quân dân chính đảng phường và KDC. Triển khai cho các hộ nhân dân trên địa bàn ký cam kết về việc thực hiện các nội dung “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị 2019” trên địa bàn phường.

- Bên cạnh đó, nhằm xử lý và giám sát liên ngành, UBND phường thành lập Trang Quản lý trật tự xã hội và mỹ quan đô thị trên zalo để tăng cường trách nhiệm của Tổ kiểm tra liên ngành trong công tác quản lý, xử lý vi phạm, nhất là

trên các tuyến đường trọng điểm. Theo đó đã cung cấp thông tin kịp thời các địa điểm vi phạm để các bộ phận chuyên môn tiếp nhận xử lý; giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi chỉ đạo kịp thời.

## **2. Kết quả thực hiện**

- Hằng tháng UBND phường, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các đợt ra quân cao điểm phối hợp với các lực lượng kiểm tra liên ngành ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trên tuyến đường địa bàn phường, trong đó tập trung lập lại trật tự đô thị, trật tự vỉa hè trên 02 tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Hà Huy Tập. Qua kiểm tra, đã tạm giữ 130 bảng hiệu các loại; thu giữ và tiêu hủy trên 160 kg hải sản các loại, nhắc nhở hơn 90 trường hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè; trồng, đặt cây cảnh chậu cảnh không đúng quy định cản trở lối đi dành cho người đi bộ. Xử phạt hành chính 05 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ với số tiền 2.950.000đ.

- Chỉ đạo BCH Công an phường triển khai đến 250 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn phường và yêu cầu cam kết với UBND phường về thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự xã hội, mỹ quan đô thị. UBND phường tổ chức mời 21 hộ kinh doanh nước mía trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành lên làm việc và cam kết đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán.

- Tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lang thang xin ăn biến tướng và bán hàng rong trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Qua kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ 05 loa của 05 đối tượng sử dụng loa phóng thanh phục vụ việc bán dạo trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

- Thực hiện công tác kiểm tra xây dựng trên địa bàn phường, đã kiểm tra 118 trường hợp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà, phát hiện 01 trường hợp tổ chức thi công xây dựng cải tạo nhà ở không có GPXD, UBND phường tiến hành lập biên bản VPHC yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ thi công, báo cáo UBND quận xử lý vi phạm theo thẩm quyền, xử phạt hành chính vi phạm quy định về trật tự xây dựng với số tiền 750.000đ.

- Chỉ đạo Tổ KTQTĐT phối hợp với đội thuế trong công tác vận động thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn phường, kết quả thu được 836 triệu đồng. Tiến hành cấp giấy phép sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông 140 hộ dân với số tiền 204 triệu đồng.

## **TỰ XẾP LOẠI: TỐT**

**II. NHIỆM VỤ 2: Thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường và triển khai phân loại rác thải tài nguyên tại nguồn trên toàn địa bàn phường**

### **1. Công tác chỉ đạo điều hành**

- Để góp phần cùng quận thanh kê thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “Thanh Khê -quận môi trường” và đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quận giao cho phường, ngay từ đầu năm UBND phường đã phối hợp với các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền thông qua các hội nghị để tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch phát động các chiến dịch, các đợt hưởng ứng ngày môi trường, tuần lễ biển đảo... của cấp trên để nhân dân được biết và tự giác chấp hành; Bên cạnh đó đã triển khai Đề án xây dựng, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Xuân Hà, cùng với đó ban hành một số văn bản chỉ đạo về bảo vệ môi trường trên địa bàn phường. UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2019 theo phương án không đặt thùng trên các tuyến đường, qua đó quán triệt, đôn đốc các TDP vận động nhân dân cam kết không đưa rác ra đường trước và sau giờ thu gom của Xí nghiệp môi trường đô thị.

## **2. Kết quả thực hiện**

- Trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại kế hoạch thực hiện Phường thân thiện môi trường” và kế hoạch thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh sạch đẹp năm 2019 trên địa bàn phường, UBND phường đã tổ chức ra quân tổng cộng hơn 40 đợt vào các ngày Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ lớn trong năm. Trong đó 15 đợt huy động hội viên, đoàn viên các hội đoàn thể và TDP ra quân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, 02 đợt ra quân cao điểm dọc tuyến đường sắt đi qua địa bàn phường.

- Công tác quản lý nhà nước về môi trường được triển khai duy trì thường xuyên, phối hợp Phòng Tài nguyên môi trường tiến hành lắp đặt rào chắn tại 08 lô đất trống trên tuyến Nguyễn Tất Thành để hạn chế việc đổ xà bần, xả rác không đúng quy định, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền về môi trường. Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra phường đã bắt quả tang 01 trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định, xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000đ.

- Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Về đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn phường, phân loại rác thải tài nguyên tại nguồn” trên địa bàn phường năm 2019. UBND phường xây dựng kế hoạch, xác định các điểm tập kết rác, dự thảo mạng lưới thu gom chất thải rắn sinh hoạt ... Đã đăng ký danh mục thông tin và nhu cầu số lượng các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ lập kế hoạch phân loại rác tại nguồn theo hiện trạng thực tế của địa phương.

- Tổ chức triển khai kế hoạch Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn phường: Theo đó UBND phường đã triển khai mô hình không sử dụng chai nhựa, ống hút sử dụng một lần (thay thế bằng bình kim loại,

bình thủy tinh...) trong phục vụ nước, thức uống tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... tổ chức tại đơn vị kể từ tháng 4 năm 2019; Thành lập các nhóm “Tuyên truyền viên nòng cốt”/Ban điều hành thực hiện việc tuyên truyền các chủ nguồn thải tham gia thực hiện 3R ([R = Recycle (tái chế), R = Reuses (tái sử dụng), R = Reduce (tiết giảm)]) tại các khu dân cư.

- Tiếp tục Chỉ đạo Ban điều hành tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở nhân dân trong tổ việc phân loại rác tại nguồn. Đảm bảo 100% cá nhân, hộ gia đình được tiếp cận chủ trương, chính sách về thực hiện phân loại rác tại nguồn, trên 70% hộ gia đình thực hiện phân loại rác và nắm rõ cách thức phân loại và thực hiện thường xuyên. Định kỳ ngày 25 hàng tháng, khu dân cư báo cáo tình hình thực hiện (có số liệu cụ thể) cho UBND phường để tổng hợp báo cáo quận.

Phối hợp Hội LHPN chỉ đạo các Chi hội phụ nữ KDC đóng vai trò chính phối hợp tổ dân phố cùng sự tham gia của các đoàn thể khác như Mặt trận khu dân cư, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi... hướng dẫn phân loại, tuyên truyền, giám sát tình hình thực hiện của các hộ gia đình trên địa bàn được phân công, tiếp nhận và phản hồi các thông tin liên quan đến công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn phụ trách.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; không sử dụng chai nhựa, ống hút nhựa ...; Qua đó chỉ đạo Ban quản lý chợ Lầu Đền tiếp tục vận động hơn 40 hộ tiểu thương trong chợ, Đến nay có hơn 80% hộ tiểu thương sử dụng túi tự hủy sinh học trong trao đổi, gói đựng hàng hóa tại chợ Lầu Đền.

- Tiếp tục thực hiện mô hình “Đại dương không nhựa - Chương trình thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa vì một cộng đồng khoẻ mạnh và thành phố xanh”. UBND phường đã phối hợp phòng TNMT quận tổ chức tập huấn tuyên truyền, phát tờ rơi, cách thức phân loại đến các hộ gia đình và vận động đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn về phân loại rác thải tại nguồn, rác tái chế tại nguồn, vận chuyển đến điểm tập kết nhằm tăng cường tiết giảm, tái sử dụng, tái chế rác thải để nhân dân nhận thức được và cùng góp sức trong việc bảo vệ môi trường tại địa phương. Tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào này qua 01 năm triển khai phân loại, xử lý chất thải rắn tại hộ gia đình. Đến nay đã có hơn 70% các hộ gia đình trên địa bàn phường đã tham gia thực hiện việc phân loại, tái chế, tái sử dụng rác thải sinh hoạt, giảm thiểu sử dụng túi ni lông và đồ nhựa, tái chế rác hữu cơ để làm phân vi sinh. Với những kết quả trên tại Hội nghị tổng kết 10 năm thành phố Đà Nẵng – Thành phố môi trường giai đoạn 2011-2020, phường Xuân Hà được UBND thành phố tặng bằng khen.

## **TỰ XẾP LOẠI: TỐT**

### **III. NHIỆM VỤ 3:**

**Triển khai thực hiện hiệu quả đề án của UBND quận về “Công khai minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2018 - 2020”.**

**Phấn đấu thu ngân sách đạt thấp nhất 105% chỉ tiêu UBND quận giao trong năm 2019.**

#### **1. Công tác chỉ đạo điều hành**

Thực hiện Quyết định số 8397/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 về ban hành Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn quận Thanh Khê, giai đoạn 2018-2020”; Kế hoạch số 941/KH-UBND ngày 26/6/2018 về triển khai Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế trên địa bàn quận Thanh Khê, giai đoạn 2018-2020” và Kế hoạch số 131/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND quận Thanh Khê về triển khai Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê” năm 2019 đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm quận giao năm 2019 cho phường Xuân Hà. Đội thuế liên phường Xuân Hà – Tam Thuận tham mưu Hội đồng tư vấn thuế đã xây dựng Kế hoạch 177/KH-UBND ngày 29/3/2019 về việc triển khai Đề án “Tăng cường công khai, minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện” năm 2019 trên địa bàn phường Xuân Hà.

Theo đó, chỉ đạo bộ phận văn hóa thông tin tăng cường các hình thức tuyên truyền pano, áp phích, tuyên truyền bằng xe quy tắc phường, vận động để người nộp thuế kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế theo đúng qui định. UBMTTQVN và các hội đoàn thể phường tuyên truyền vận động cho hội viên, nhân dân được biết.

Thực hiện Công khai, minh bạch bộ thuế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường và tại Đội thuế phường, đảm bảo công bằng, khách quan, tuân thủ pháp luật về thuế; không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho người nộp thuế, dễ thực hiện, nhưng đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý thuế.

Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với Chi cục thuế quận Thanh Khê và các cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động hộ, cá nhân kinh doanh tự giác hợp tác, thực hiện chủ trương chống thất thu thuế trên địa bàn phường.

Hội đồng tư vấn thuế phường chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của các thành viên trong việc theo dõi, giám sát, phối hợp triển khai thực hiện chính sách pháp Luật thuế đối với nhân dân. Hằng quý nghe đội thuế liên phường báo cáo tình hình công tác thu thuế ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi

nông nghiệp và những khó khăn, vướng mắc, lập danh sách các trường hợp nợ đọng thể nhiều tháng, hộ kinh doanh chây ì. Trên cơ sở đó HĐTV thuế phường có chỉ đạo bằng các phương pháp kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhờ đó tình hình nợ đọng trên địa bàn phường Xuân Hà giảm đáng kể.

## **2. Kết quả thực hiện**

### **a) Về Công tác tăng cường công khai minh bạch về thuế**

UBND phường Xuân Hà thường xuyên phối hợp với Chi cục Thuế, Đội Thuế tổ chức công tác tuyên truyền kê khai, nộp Lệ phí Môn bài, nộp thuế sử dụng đất PNN. Thực hiện niêm yết công khai doanh thu, thuế khoán trong năm 2019 tại trụ sở UBND phường và Đội Thuế. Tham gia ý kiến về công tác duyệt sổ bộ thuế... theo đúng quy trình được quy định tại Quyết định 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế. Hỗ trợ thường xuyên cho người nộp thuế về các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ thuế thông qua trao đổi trực tiếp, đối thoại, thông báo và trả lời bằng văn bản, tổ chức đối thoại với người nộp thuế tại cơ quan thuế và UBND phường.

### **b) Về Công tác chống thất thu đối với các hộ, cá nhân kinh doanh**

#### **- Lĩnh vực hoạt động thu thuế sử dụng đất PNN**

Ngay từ đầu năm, UBND phường đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua yêu nước và tổ chức Tổ chức phát động phong trào thi đua đầu năm lồng ghép giao chỉ tiêu thu thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp cho các TDP. Phân công Cán bộ Ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phối hợp với các Tổ dân phố tập trung thu thuế nhà đất còn nợ đọng của các năm trước chuyển sang, đồng thời tập trung thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thực hiện ký kết hợp đồng thu thuế sử dụng đất PNN với Chi cục Thuế và bố trí cán bộ UNT thực hiện đối chiếu nợ đọng thuế, điều chỉnh thông tin biến động. Cán bộ UNT khi thực hiện thu thuế tại địa phương, luôn phối hợp với Tổ trưởng Tổ dân phố để nắm thông tin về tình hình biến động do mua – bán chuyển nhượng để kịp thời điều chỉnh thông tin quản lý thu thuế. Đối với công tác thu thuế sử dụng đất PNN thì thời gian nộp chia làm 2 lần trong năm (tháng 4 và tháng 10), nhờ phối hợp tuyên truyền về nghĩa vụ nộp thuế giữa UBND phường và Tổ trưởng dân phố nên đa số các hộ gia đình nộp 1 lần trong năm.

#### **- Lĩnh vực thu thuế xây dựng nhà tư nhân**

Đối với lĩnh vực thu thuế xây dựng nhà tư nhân, ngay khi nhận thông tin về số Giấy phép cấp xây dựng nhà do UBND quận chuyển, UBND phường chỉ đạo cán bộ quy tắc phường theo dõi tình hình và đề nghị chủ nhà phối hợp với UBND phường, Đội Thuế mời chủ thầu lên kê khai, nộp thuế.

Kết quả năm 2019: giấy phép cấp 120 trường hợp, đã triển khai thu 60 trường hợp với số tiền 843 triệu (trong đó 08 trường hợp các năm trước). Số giấy phép đã cấp nhưng chưa thu thuế XDTN: 68 trường hợp, trong đó: Chủ nhà tự xây dựng 01 trường hợp (có chứng chỉ hành nghề), Hộ nghèo, chính sách: 07 trường hợp, Nhà tạm, cải tạo: 01 trường hợp, trường hợp công ty xây dựng nhận thầu: 03 trường hợp và 56 trường hợp đã mời làm việc nhiều lần nhưng chưa nộp thuế.

#### **- Lĩnh vực cho thuê tài sản (mặt bằng), vận tải tư nhân**

Đối với lĩnh vực cho thuê tài sản, UBND phường thường xuyên chỉ đạo Quy tắc phường phối hợp với Đội Thuế đôn đốc chủ nhà cung cấp hợp đồng cho thuê để tiến hành theo dõi thu thuế. Kết quả:

Trong năm 2019 đã triển khai thu 24 trường hợp, số thuế đã thu 276,5 triệu.

Đối với vận tải xe tư nhân: trên địa bàn hiện đang quản lý 3 hộ, số thuế 21,33 triệu/1 năm.

#### **- Lĩnh vực hộ thu nhập thấp**

UBND phường thường xuyên chỉ đạo HĐTV thuế phường, Đội Thuế rà soát theo dõi biến động doanh thu để đề nghị đưa vào quản lý thuế khoán. Năm 2019 đã điều chỉnh 30 hộ vào quản lý thuế khoán, với số thuế phát sinh 1 năm 215 triệu.

#### **- Lĩnh vực hộ kinh doanh có điều kiện**

- Karaoke: địa bàn phường có 03 hộ với số thuế 208,9 triệu đồng.
- Dịch vụ nhà trọ: có 24 hộ khoán, thuế khoán phát sinh 1 năm 367 triệu đồng;
- Cầm đồ: có 15 hộ, số thuế phát sinh 1 năm 163 triệu đồng.
- Internet: 06 hộ, số thuế phát sinh 1 năm 52,4 triệu đồng.

#### **- Công tác thu nợ đọng**

Nợ đọng thuế luôn được quan tâm và đó là then chốt trong công tác chống thất thu thuế, UBND phường thành lập Tổ thu nợ thuế gồm: Lãnh đạo UBND phường, HĐTV thuế, cán bộ Đội Thuế, Công An phường, Quy tắc đô thị phường do Lãnh đạo UBND phường làm Tổ trưởng. Phối hợp với Chi cục Thuế nhận thông tin danh sách hộ kinh doanh nợ thuế ngay những ngày đầu tháng để triển khai thu, đồng thời nắm nguyên nhân nợ thuế qua đó có hướng đề xuất hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh để tiếp tục kinh doanh có thu nhập đóng thuế...Nợ đến 30/11/2019 còn lại 10 hộ, số thuế nợ 5,1 triệu <5% so với số thuế lập bộ.

Trên cơ sở các nội dung thực hiện Đề án “Công khai minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2018-2020”, UBND phường đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động; tích cực đôn đốc thu nợ, kiểm tra chống thất thu và khai thác các nguồn thu khó như xây dựng tư nhân, cho thuê mặt bằng... Đồng thời đôn đốc các Tổ dân phố tiếp tục vận động nhân dân hoàn thành các loại quỹ vận động, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Qua đó, đến nay tình hình thu ngân sách ước đạt 6 tỷ 072 triệu đồng/5 tỷ 770 triệu đồng đạt tỷ lệ 105,24 % kế hoạch năm. Trong đó: Thuế Ngoài quốc doanh: 3 tỷ 265 triệu/3 tỷ 040 triệu đạt 107,42 %, thuế thu nhập cá nhân 1 tỷ 444 triệu/ 1 tỷ 350 triệu đạt 107 %, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 955,5 triệu/ 910 triệu đạt 105 %, phí và lệ phí 371 triệu/375 triệu đạt 98,93%, thu khác 32,5 triệu/90 triệu đạt 36,11%.

### **TỰ XẾP LOẠI: TỐT**

## **IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

Trong năm 2019, UBND phường đã tổ chức triển khai kịp thời và sâu rộng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho các ban, ngành, đoàn thể và KDC bằng nhiều hoạt động, kênh thông tin. Thực hiện tốt công tác phối hợp với UBMTTQVN và các Hội đoàn thể trong công tác tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn phường, từ đó nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chung tay bảo vệ môi trường;

Công tác triển khai phân loại rác thải tài nguyên tại nguồn tại khu dân cư được cấp ủy đảng, Ban CTMT, BDDH TDP và các chi hội đoàn thể tại KDC quan tâm, chú trọng. Công tác tuyên truyền đảm bảo 100% cá nhân, hộ gia đình được tiếp cận chủ trương, chính sách về thực hiện phân loại rác tại nguồn, trên 70% hộ gia đình thực hiện phân loại rác và nắm rõ cách thức phân loại và thực hiện thường xuyên. Các hộ tiểu thương tại chợ Lầu Đền sử dụng túi tự huỷ sinh học khi gói hàng hoá cho người đi chợ thường xuyên. Người dân bước đầu nhận thức về tác hại của túi ni lông thông thường đối với môi trường.

Tình hình trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức người dân đã được nâng cao. Tình trạng lấn chiếm hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, đổ xà bần, giá hạ trên các lô đất trống đã giảm đáng kể, công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường thường xuyên được chỉ đạo, thực hiện tích cực góp phần vào mỹ quan đô thị trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở Đề án “Công khai minh bạch và chống thất thu thuế toàn diện trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2018-2020”, UBND phường đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động; tích cực đôn đốc thu nợ, kiểm tra



chống thất thu và khai thác các nguồn thu khó như xây dựng tư nhân, cho thuê mặt bằng... qua đó kết quả ước đạt trên 105% chỉ tiêu quận giao.

## **2. Khó khăn, vướng mắc:**

- Công tác quản lý đô thị, trật tự vỉa hè đặc biệt tình trạng buôn bán cá trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành còn rất khó khăn, phức tạp vì vậy đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là đông đảo người dân mới đem lại hiệu quả thiết thực.

- Việc kinh doanh sử dụng, lấn chiếm hè phố trên địa bàn còn tồn tại do một bộ phận người dân chưa thực hiện tốt, còn tái vi phạm, vẫn có thói quen sử dụng hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán.

- Do lực lượng ít nên công tác kiểm tra xử lý việc lấn chiếm hè phố lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, để xe không đúng quy định còn chưa thường xuyên, liên tục.

- Đối với việc xử lý các trường hợp dán mẫu quảng cáo rao vặt, các đối tượng thường dán quảng cáo rao vặt vào giờ khuya thời điểm từ 03 đến 04h sáng nên khó phát hiện và xử lý. Vẫn còn tình trạng một số ít bộ phận nhân dân thiếu ý thức, lén lút đổ xà bần, giá hạ ban đêm trên các lô đất trống.

- Công tác thu ngân sách được cải thiện, song vẫn còn một số hộ kinh doanh chây ỳ, nợ đọng nhiều tháng. Vận động thu thuế xây dựng tư nhân còn gặp nhiều khó khăn do thành phố ban hành khung giá đất mới.

- Công tác UNT qua Bưu điện được triển khai từ tháng 9/2016 đến nay nhìn chung mang lại hiệu quả không cao. Nguyên nhân là do: UNT Bưu điện thực hiện công tác thu thuế là kiêm nhiệm nên thời gian làm việc chỉ tập trung vào những ngày cuối tháng để phát thông báo và đôn đốc thu nên không có hiệu quả, nợ đọng thuế nhiều, hộ nào dễ thì thu, khó thì để lại. Cán bộ UNT không có chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thuế cho nên gặp rất nhiều khó khăn khi giải thích, tuyên truyền, vận động với hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

- Năm 2019 do thực hiện khung giá đất mới cao gấp 3 lần, nên việc vận động thu thuế xây dựng tư nhân gặp nhiều khó khăn, phải mời nhiều lần, dùng biện pháp tạm thời chưa cấp phép sử dụng vỉa hè thì hộ xây dựng mới lên kê khai thuế. Ngoài ra, nhiều gia đình xin cấp phép nhưng không xây dựng mà để dùng vào việc khác hoặc có xây dựng nhưng không làm thủ tục gắn tài sản trên đất nên cũng rất khó thu.

- Quản lý đối với xe vận tải tư nhân hiện nay còn gặp nhiều khó trong việc theo dõi các trường hợp có xe đăng ký kinh doanh nhưng không ở tại địa phương, xe không để ở nơi cư trú mà để ở bãi hoặc có hoạt động nhưng xin tạm nghỉ....

- Trong công tác quản lý thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp, các trường hợp mua – bán chuyển nhượng nhà đất thì không qua UBND phường nên giám sát việc kê khai, nợ thuế cũng gặp rất khó khăn. Nhiều trường hợp chủ nhà ở địa phương khác nên việc liên hệ phát thông báo thu thuế cũng gặp không ít khó khăn.

Trên đây là Báo cáo Kết quả tình hình thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn phường Xuân Hà năm 2019./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Nội vụ quận Thanh Khê;
- TT Đảng uỷ, HĐND;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Các bộ phận liên quan;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hải**

3.226.245.48-05/08/2020 11:11:16-3.226.245.48-3.226.245.48-3.226.245.48